

“บ้านผี” ล้มปราบนายทุนรุกที่ปากเหม่ง

จากปัญหานายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณ
หาดปากเหม่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นที่ดิน
ที่อยู่ระหว่างพิพาทเรื่องแนวเขต โดยเข้าไปจัดสรร
ที่ดินขายกันโดยไม่เกรงกลัวความผิด จนทาง อบ
จ.ตรัง ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ จน
มีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกไปแล้วบางส่วน และ
เตรียมรวบรวมหลักฐาน เพื่อจะดำเนินคดีเพิ่มอีก
หลายรายตามที่เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ๓๓.ชัยวัฒน์ เล็งนัย
ส.อบจ.ตรัง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม
ทรัพย์สินของ อบจ.ตรัง เตรียมทำรายงานสรุปเพื่อ
ยื่นต่อคณะกรรมการปกครองเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความมั่นคงของ อบจ.ตรัง โดยระบุถึงที่มา
ที่ไปของที่ดิน ซึ่งเดิมที่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่
ทั้งหมด 2,025 ไร่ 3 งาน 97 ตร.ว. ต่อมาในปี
พ.ศ.2515 มีกฎกระทรวงประกาศพื้นที่ป่าสงวน
จำนวน 8,281 ไร่ โดยมีพื้นที่บางส่วนมาทับ
ทับที่ดินดังกล่าว กระทั่งปี พ.ศ.2524 ก็มี พ.ร.ก.
ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน 144,300 ไร่
และมีพื้นที่บางส่วนมาทับทับพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน
ต่อมาปีพ.ศ.2528 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกพื้นที่
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันดังกล่าวให้
ทาง อบจ.ตรัง เข้าไปจัดสรรเพื่อหาประโยชน์มาบำรุง
ท้องถิ่น โดยไม่ได้ยกเลิกประกาศ 2 ฉบับก่อนหน้า

“ภายหลังทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกพื้นที่
ดังกล่าวให้ อบจ.ตรัง เข้าไปดำเนินการ ทาง อบจ.
จึงเปิดให้เอกชนเข้าไปเช่าพื้นที่ดังกล่าวบางส่วน
โดยมีเอกชนเข้าไปเช่าจาก อบจ.ตรัง จำนวน 14 ราย
ตั้งแต่ปี 2546 กระทั่งมาทราบอีกทีว่าพื้นที่ดังกล่าว

เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่เคยประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงเกิดปัญหาและกลายเป็น
กรณีพิพาทจนมีการฟ้องร้องกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าวทำให้กลุ่มนายทุนฉวยโอกาสในระหว่าง
ที่พื้นที่กำลังมีปัญหาฟ้องร้องเข้าไปบุกรุกและจัดสรร
ที่ดินดังกล่าวขายกัน” ๓๓.ชัยวัฒน์ กล่าว

ด้านความคืบหน้าในการดำเนินการกับผู้
บุกรุกนั้น นายธรรมบุญ อัครพันธ์ ผอ.สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่า
ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนที่หาดปากเหม่ง ตนได้
ติดตามมาโดยตลอด แต่การดำเนินการล่าช้า
เนื่องจากเพิ่งเข้ามาดูแลพื้นที่ จ.ตรัง แต่เมื่อวันที่
25 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้นำเรื่องนี้แจ้งต่อที่ประชุมของ
จังหวัดไปแล้วและตนได้กำกับไปยังหน่วยป้องกัน
และรักษาป่าที่ ตง.5 (สิเกา) ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่
โดยตรง ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว โดยทราบว่ามีการ
ดำเนินคดีผู้บุกรุกไปบางส่วนแล้ว ส่วนผู้บุกรุกรายใหม่
ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบเพราะเท่าที่ทราบ
ข้อมูลมา การบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มนายทุน
ที่เข้าไปแสวงหาประโยชน์จริง

นายธรรมบุญกล่าวต่อว่า ตนได้กำชับนโยบาย
ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่ต้องเกรงกลัวกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล
ซึ่งในเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ
ตรวจสอบและดำเนินการเองก่อน หากพบอุปสรรค
ในการดำเนินงานก็ให้แจ้งมาที่สำนักงาน เพื่อจะ
ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลักเข้าไปดำเนินการต่อ
โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้รายงานให้ตนทราบ
ตลอดเวลาเพื่อจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้.